



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-25918254 โทรสาร 0-2591-8266

e-mail : pr_dms@yahoo.co.th

www.dms.moh.go.th



สถาบันสิรินธรฯ จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กร และภาคี เครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขยายพื้นที่เครือข่ายและพัฒนาให้เกิด ต้นแบบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

วันนี้ (24 มกราคม 2561) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2555 ประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของประชากรทั้งหมด คนพิการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 70 ปี และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนพิการเพียงร้อยละ 28.6 ที่ใช้อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม และเครื่องช่วยคนพิการ นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนพิการในช่วงอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.4 ไม่ได้รับ การศึกษา และร้อยละ 60 ของคนพิการวัยแรงงาน ไม่มีงานทำ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคนพิการยังมีความต้องการ ได้รับความบริการและเข้าไม่ถึงบริการในหลายด้าน นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จำนวนคนพิการจะเพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุของความ ชรา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบบริการคนพิการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือ ตัวเอง กลับเข้าสู่สังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation) หรือ CBR เป็นแนวทางที่องค์การอนามัยโลก ใช้เป็นยุทธศาสตร์ช่วยเหลือคนพิการ ในประเทศที่มีรายได้ในระดับต่ำและปานกลางให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟู สมรรถภาพต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และองค์กรเพื่อคนพิการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ CBR มีการพัฒนาจนกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของคนพิการได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทำให้คนพิการได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สูงขึ้น

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า ในปี 2561 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับเครือข่าย CBR ประเทศไทย จัดประชุมวิชาการการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ในหัวข้อ “ways toward disability inclusive development” ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 400 คน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน พัฒนาให้เกิดต้นแบบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนขยายพื้นที่เครือข่ายการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยชุมชน และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในทุกภาคส่วน กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการโดยชุมชน และการจัดนิทรรศการประกวดนำเสนอผลงาน และพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้การประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นเวทีระดับชาติด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

- ขอขอบคุณ -

24 มกราคม 2561